



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ตำแหน่งเภสัชกร

.....

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดตาก ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลพบพระ สังกัด  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากจำนวน ๑ อัตรา และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

จังหวัดตาก จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ  
สมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รวมถึงระเบียบ  
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๑๐๐๐๑	นางสาวศุภกมล ตัวขยัน	
๒	๑๐๐๐๒	นางสาวเบญจมาภรณ์ ถิ่นจอม	
๓	๑๐๐๐๓	นายอานนท์ เจริญผล	

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

สมรรถนะและวิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะฯ	เลขประจำตัวสอบ ของผู้สมัคร
ประเมินสมรรถนะฯ โดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)	วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไม้้งาม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	ตำแหน่งเภสัชกร เลขที่ ๑๐๐๐๑ - ๑๐๐๐๓

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความสมรรถนะ

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและประพฤติตนเป็นสุภาพชน \*ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทั้ง  
สภาพสตรีและสภาพบุรุษสวมใส่กางเกงยีนส์

๒. ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการสอบ

๓. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่สอบ

/ ๔. ต้องนำบัตรประจำตัว...

๔. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบได้

๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

๖. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ คัดเลือกครั้งนี้

ง) จังหวัดตากจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก [www.tako.moph.go.th](http://www.tako.moph.go.th) (หัวข้อ “ประกาศจังหวัด”)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิทยา พลสีลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก